



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากได้รับการคัดเลือกฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้บรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จะประเมินด้านผลงาน โดยพิจารณาจากเอกสารผลงานหรือรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนที่ภาคภูมิใจ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ทางเว็บไซต์ <https://www.sesalop.go.th/> และ Facebook page : <https://www.facebook.com/สพม.ลพบุรี>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๒๗๐๐๑	นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล	

